
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕62 
วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕62  เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (1)  
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
6.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายก าจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุํงโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒ ิ  อรรถรุํงโรจน ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
12.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
13.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
14.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
15.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ๎านคําย 
17.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ๎านฉาง 
18.นายธนนรินทร ์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
19.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
20.นายพายัพ  ผํองใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
21.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
      (ลากิจ) 
2.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
      (ลากิจ) 
3.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ๎านฉาง 
     (ลากิจ) 
4.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
     (ลากิจ)     
5.นายเดชา บุญธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม… 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายศุภศักดิ์  ผุดผํอง   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (2) 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน๎าฝุายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
9.นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง   ผู๎อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
10.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู๎อ านวยการกองคลัง   
11.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน๎าฝุายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู๎อ านวยการกองชําง 
13.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน๎าฝุายสิ่งแวดล๎อม 
      รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการกองทรัพยากรฯ 
14.นางสาวราตร ี คุ๎มญาติ   ผู๎อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี  ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 
16.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน๎าหนํวยตรวจสอบภายใน 
17.นายธงชัย  มั่นคง   ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการศึกษา 
18.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ๎านคําย 
(วัดหวายกรอง) 

20.นายกมล  ชุํมเจริญ   ผู๎บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
21.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผู๎อ านวยการโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
22.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าฝุายสํงเสริมการมีสํวนรํวมฯ 
23.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน๎าฝุายการประชุม 
24.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
25.นางอมร  สอนเกิดสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
26.นางสาวกุลจิรา  ติ้มสันเทียะ  ครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
27.นางรุํงนภา แจ๎งรุํงเรือง  หัวหน๎าฝุายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
28.นายอนันต์   อรุณสวัสดิ์  นายชํางเครื่องกลช านาญงาน 
   รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าฝุายเครื่องจักรกล 
 
 

29.นางสาวสุภา... 
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29.นางสาวสุภา บูรณยาพร  หัวหน๎าฝุายเรํงรัดและจัดเก็บรายได๎ 
   รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าฝุายการเงิน 
30.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน๎าฝุายการเงิน รักษาการในต าแหนํง 
      หัวหน๎าฝุายเรํงรัดและจัดเก็บรายได๎ 
31.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน๎าฝุายตรวจติดตามและประเมินผล 
32.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาช านาญการ 
   รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าฝุายส ารวจฯ 
33.นางสาวโสภา  เกษมแสง  นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมช านาญการ 
34.นางณิชาพร คุ๎มท๎วม  หัวหน๎าฝุายงบประมาณฯ 
35.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชํางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าฝุายทางหลวงท๎องถิ่น 
36.นายมนัส ฟูุงขจร  นายชํางโยธาช านาญงาน 
       รักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าฝุายกํอสร๎างและซํอมบ ารุง 
37.นางสาวนฤมล ทิวิชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
38.นายกีรต ิ  นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
39.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๏ก   ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป 
40.นายลฎาภา  มาลารักษ์วรากร   เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
41.นางสาววีนัส ไหวดี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
42.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
43.นางสาวณัฐณิชา คล๎อยแสง  ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป 
44.นางสาวสกาวกาญจน์  วงเวียน    ผู๎ชํวยนักจัดการงานทั่วไป 
45.นายพงศ์พล  มีศรี    เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
46.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
47.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู๎ชํวยนิติกร 
48.นายประเวชร์ เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต์ 
49.นายอุบล  แผ๎วไธสง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
50.นางสาวน้ าเพชร กลํอมเกลี้ยง  ผู๎ชํวยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
51.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
52.นายชยุตม์ ลอยสมุทร  ผู๎ชํวยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
53.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
54.นายทศพล  ภิรมจิตร์   พนักงานขับรถยนต์ 

เริ่มประชุมเวลา  14.20  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร๎อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข๎อ ๒๕ ของ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูํในห๎องประชุม จ านวน....21.....คน 
  ครบองค์ประชุม  

 

เรียนเชิญ... 
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                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสูํบัลลังก์ 

ประกาศสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562  ด๎วยสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต๎องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดระยอง ได๎เสนอญัตติตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณา 
 ตามอ านาจหน๎าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด  เพ่ือประโยชน์แหํงองค์การบริหารสํวน
จังหวัดระยอง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติองค์การบริหาร   
สํวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2562  จึงก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 มีก าหนด 7 วัน  
ตั้งแตํวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เป็นต๎นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง (ชั้น 11) จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง 

   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง กลําวเปิดประชุม  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ทํานนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ทํานหัวหน๎าสํวนราชการ สื่อมวลชน และผู๎มีเกียรติ ทุกทําน กระผมรู๎สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอยํางยิ่ง ที่ได๎จัดให๎มีการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ได๎เสนอญัตติตํอสภาองค์การบริหาร
  สํวนจังหวัดระยอง เพ่ือให๎พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แหํง
  องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง จึงได๎เรียกประชุม
  สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕62 ในวันนี้ 
  และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา บรรยากาศแหํงการประชุมในครั้งนี้ จะกํอให๎เกิดความรํวมมือ รํวมใจ 
  ของทุกฝุาย เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แกํองค์การบริหารสํวน
  จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได๎เวลาอันสมควรแล๎ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ 
  บริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ วันนี้จะขอแนะน าตัวนายชัยวัฒน์ จัตตุพร ที่ได๎เข๎ามาด ารงต าแหนํงในทีมบริหาร 
ประธานสภาฯ ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองในต าแหนํงเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ระยอง ขอเชิญกลําวแนะน าตัวตํอสมาชิกสภาฯ และผู๎ที่เข๎ารํวมประชุมนี้ครับ 

นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผม 
เลขานุการนายก อบจ. นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร อดีตเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ตอนนี้ก็ได๎รับ 
  มอบหมายจากทํานนายกฯ ให๎มาดูแลงาน มาท าหน๎าที่เลขานุการ งานหลักคือดูแลงานด๎าน
  การสาธารณสุขของ อบจ.ระยอง ถ๎ามีเรื่องใดให๎กระผมรับใช๎ก็ด๎วยความยินดีนะครับ  
   ขอขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2  เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖2 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท๎องถิ่นทุกคราว ต๎องให๎คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได๎ตรวจสอบ แล๎วให๎ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได๎ตรวจสอบแล๎วขึ้นอยํางน๎อยสองฉบับ เพ่ือให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นได๎มีโอกาส
ตรวจดูได๎กํอนเวลาประชุมไมํน๎อยกวําหนึ่งวัน เพ่ือให๎สภาท๎องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแก๎ไขถ๎อยค าในรายงานการประชุมให๎กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท๎องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมนายศุภชัย จิตรดล     
กรรมการตรวจรายงานฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑0 อ าเภอเมืองระยอง                 
  ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

   ด๎วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได๎ นัดประชุมคณะกรรมการฯ               
ครั้งที่ 7/25๖2  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา 10.00 น. ณ ห๎องประชุม 2 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดระยอง กํอนน าเสนอตํอสภาฯ เพ่ือรับรองตามข๎อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

     ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย์  นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ  
  นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     ข้อ ๒  มีผู๎มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได๎แกํ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง  
     ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง   
    - วันที่ 25 ตุลาคม ๒562  มีจ านวน 23 หน๎า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน

จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 17 คน  ไมํมาประชุม จ านวน 4 คน  ลาประชุม จ านวน 5 คน  
 มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 6 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามที่ได๎เสนอ 

   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ไมมํีผู๎เสนอ  
   โดยเลิกประชุมเวลา 15.40 น. 
 
 
 

ข้อ ๔... 
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   ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎พิจารณาแล๎ว มีมติเห็นชอบให๎เสนอ

ตํอสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดระยองคราวตํอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให๎สภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ     
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖2  ซึ่งได๎แจกให๎ทุกทํานอํานลํวงหน๎าแล๎ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงหรือไมํ 
  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยูํในที่ประชุม วําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไมํ   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17.......คน  ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖2 
โปรดยกมือขึ้น  

   สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร ไมํรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖2      
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที ่25 ตุลาคม ๒๕๖2 

    รับรอง           จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ  สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง    
ที่ท าให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจํายเป็นรายการใหมํ  ให๎เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง  
   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ   

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด

ระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ 

 ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต๎องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ดังนี้  

โอนลด 
ส านักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

 - ประเภท คําวัสดุ    คําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 
  งบลงทุน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ๎านพัก  คําปรับปรุงซํอมแซม ตํอเติม 

อาคารส านักงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง บ๎านพักข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า 
กองแผนและงบประมาณ 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท คําใช๎สอย    รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท คําวัสดุ    คําวัสดุงานบ๎านงานครัว 

   รวมรายการโอนลด จ านวน 4 รายการ  เป็นเงิน 37,406,700.- บาท  (สามสิบ-
เ จ็ ดล๎ านสี่ แสนหก พัน เจ็ ด ร๎ อยบาทถ๎ วน )   เ พ่ื อ โ อนไปตั้ ง จํ า ย เป็ น รายการ ใหมํ                        
จ านวน 41 รายการ  เป็นเงิน 37,406,700.- บาท (สามสิบเจ็ดล๎านสี่แสนหกพันเจ็ดร๎อย-     
บาทถ๎วน)  ดังตํอไปนี้ 

 
 
 

โอนเพื่อไป... 
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โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท คําครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
1. คําจัดซื้อตู๎เซฟ 
2. คําจัดซื้อตู๎ล็อคเกอร์ 9 ชํอง 
3. คําจัดซื้อชุดโต๏ะม๎าหินอํอน 
- ประเภท คําครุภัณฑ์การกีฬา   คําจัดซื้ออาวุธปืน 
- ประเภท คําครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  คําจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 
กองแผนและงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท คําครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 11 รายการ ดังนี้ 
1. คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบเข็ม 
2. คําจัดซื้อเครื่องโทรสาร 
3. คําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดทึบ 
4. คําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดกระจก 
5. คําจัดซื้อโต๏ะวางคอมพิวเตอร์ 
6. คําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก 
7. คําจัดซื้อเก๎าอ้ีท างาน 
8. คําจัดซื้อโต๏ะอเนกประสงค์ 
9. คําจัดซื้อตู๎เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
10. คําจัดซื้อเก๎าอ้ีแถวพักคอย 
- ประเภท คําครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ ดังนี้ 
1. คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. คําจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก 
3. คําจัดซื้อชุดโปรแกรมปูองกันไวรัส 
4. คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
5. คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
6. คําจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
7. คําจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
 
 

- ประเภท... 
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- ประเภท คําครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. คําจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
2. คําจัดซื้อโทรทัศน์พร๎อมอุปกรณ์และคําติดตั้ง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงาน 

ภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
งานระดับประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0214 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 - 
อําวไขํ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 2. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191-
บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร๎างตนเอง อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 
 
 

3. โครงการ... 
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 3. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10050 สายปลวกแดง-โรงน้ าตาล อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

 4. โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0117 สายตอนตํอเทศบาลต าบลแกลง              
กะเฉดควบคุม-หาดใหญํ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 5. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10003 สายบ๎านตะเกราทอง-บ๎านเขาวังมําน 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 6. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10014 สายตอนตะพงนอก-บ๎านแลง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

 7. โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10022 สายบ๎านเจริญสุข-บ๎านดอนส าราญ อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

 8. โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.0306 สายหนองตะพาน-มาบขํา อ าเภอบ๎านคําย,
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

ส านักปลัดฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกํ อสร๎ า งซุ๎ มประตู เ มื อ ง   

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยกํอสร๎างซุ๎มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนสุขุมวิท หมายเลข 3 บริเวณหน๎าวัดคีรีภาวนาราม อ าเภอ
บ๎านฉาง  จังหวัดระยอง  จ านวน 1 แหํง 

กองช่าง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

สาธารณะ ในพื้นที่ อบจ.ระยอง 
ส านักปลัดฯ 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 



- คําบ ารุง... 
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- คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง พ้ื น ที่    
เพ่ือกํอสร๎างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุจังหวัดระยอง (ระยะท่ี 3) 

ส านักปลัดฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ๎านพัก  คําปรับปรุงซํอมแซมตํอเติม

อาคารส านักงานองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง บ๎านพักข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท คําครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. คําจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน 
2. คําจัดซื้อเครื่องพํนละอองฝอย 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563      
เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํดังกลําวนี้ มาเพ่ือให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง         
ได๎โปรดพิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.รุํงโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ      
ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผมนายรุํงโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองระยอง ในรายการที่จัดซื้อปืนอัดลม กระผมไมํเคยเจอ   
ในสภาฯ แหํงนี้ครับ อยากจะสอบถามทํานประธานสภาฯ ผํานไปยังทํานผู๎บริหาร วําเราซื้อ  
ในนาม อบจ. ให๎กับสมาคมกีฬาได๎หรือไมํ อยํางไรครับ เพราะวําอยูํในประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
และไมํเคยโอนมาตั้งจํายเป็นรายการใหมํครับ ขอสอบถามครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ ทํานผู๎บริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง

ขออนุญาตชี้แจงข๎อสอบถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองครับ กํอนอ่ืนต๎อง
ขอขอบคุณทํานสมาชิกสภาฯ ที่สอบถามในเรื่องนี้ กระผมขอชี้แจงดังตํอไปนี้นะครับ สนามยิงปืน 
ในสนามกีฬากลางจังหวัดระยองขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองนั้น สมัยกํอนได๎ให๎
เอกชนเชําด าเนินการ และได๎เกิดความเสียหายแกํสนามยิงปืนเป็นอยํางมาก หลังจากนั้น   
ทํานนายกปิยะ ปิตุเตชะ ได๎ตั้งงบประมาณซํอมบ ารุงสนามยิงปืน โดยการอนุมัติของสมาชิกสภาฯ  

 
 



แหํงนี้... 
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 แหํงนี้เป็นจ านวนเงินกวําสิบล๎านบาท ปัจจุบันสนามยิงปืนมีมาตรฐานสากลของสนามกีฬากลาง 
 ได๎ซํอมแซมเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งจะเปิดด าเนินการได๎ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563         

เหตุที่ยังไมํสามารถเปิดได๎นั้น เนื่องจากยังไมํมีบุคลากรที่จะมาด าเนินการในสนามยิงปืนนี้ 
ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองได๎ตระเตรียม ได๎ท า           บชมรมยิงปืนของ
จังหวัดระยอง ซึ่งสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง เข๎ามาเป็นผู๎ด าเนินการในเรื่องของการ
ควบคุมฝึกอบรม ขณะนี้กีฬายิงปืนที่เป็นกีฬาสากลอยํางเดียวในจังหวัดระยอง ที่ยังไมํมี
นักกีฬายิงปืนที่เริ่มต๎นในการพัฒนา องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองจึงมีนโยบายให๎
โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเริ่มต๎นที่จะท าชมรมยิงปืน  เพ่ือสนับสนุนในการสร๎างตัวนักกีฬา
เยาวชนจังหวัดระยอง จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องหาอุปกรณ์กีฬา อาวุธปืนในที่นี้คืออาวุธปืน  
ที่เป็นอุปกรณ์กีฬาสากล เพ่ือใช๎กับสนามยิงปืนขององค์การบริหารสํวนจังหวัดเอง ซึ่งเราได๎ขอ
งบประมาณไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  เป็นเงิน 495,000 บาท ในการจัดซื้อปืนสั้นอัดลม   
3 กระบอก และปืนยาวมาตรฐานอีก 3 กระบอก จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูํในที่ประชุม วําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....20......คน ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร ไมํอนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ  โปรดยกมือขึ้น 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  เพื่อไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

   อนุมัติ           จ านวน .....19.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จ านวน ......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   

       (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวน
เลขานุการสภาฯ ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ข้อ 29 การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ท าให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
 กํอสร๎างให๎เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น 

 

 



นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 1  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.1 ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน  กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง        
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจํายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3         

 ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต๎องขออนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลง
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภท คําครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๏ะประชุมโลํง 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจํายประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังกลําวนี้  มาเพื่อให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
  ได๎โปรดพิจารณาอนุมัติ  ทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทํานครับ คําจัดซื้อโต๏ะประชุมโลํง 
  เดิม ขนาดไมํน๎อยกวํา 150x60x175 เซนติเมตร  เปลี่ยนเป็น ขนาดไมํน๎อยกวํา 150x60x75 
  เซนติเมตร ขออนุญาตแก๎ไขครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูํในที่ประชุม วําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....21......คน ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร อนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
รายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นควร ไมํอนุมัติแก๎ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖3 

อนุมัติ           จ านวน ........20.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ..........-.........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน ..........1........คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5… 



 
- 14 - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบในการรับมอบท่ีดินที่ราษฎรอุทิศให้กับทางราชการ 
 (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวน
เลขานุการสภาฯ ท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
   ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู๎ อุทิศพัสดุให๎เป็นกรรมสิทธิ์แกํหนํวยการบริหารราชการสํวน

ท๎องถิ่น หรือให๎สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให๎เป็นผู๎ดูแลพัสดุนั้น ถ๎าการกระท าดังกลําว     
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ   
นั้นๆ  ได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากสภาหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นนั้น 

ฯลฯ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ

ในการรับมอบที่ดินที่ราษฎรอุทิศให๎กับทางราชการ  

 ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  มีความประสงค์จะขอความเห็นชอบ       
  ในการรับมอบที่ดินที่ราษฎรอุทิศให๎กับทางราชการ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 22642 ต าแหนํง
  ที่ดิน ระวาง 5234 I 5218  เลขที่ดิน 325 หน๎าส ารวจ 2681 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ๎านคําย  
  จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 4 ไรํ 1 งาน  33 ตารางวา  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 
 ด๎วยมีราษฎร รายนายวิเชียร  สุขเกิด ได๎แสดงความประสงค์อุทิศที่ดินทั้งแปลงให๎แกํ

  องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ใช๎ด าเนินการ
  จัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน๎าที่ที่กฎหมายก าหนดไว๎  และ/หรืออนุญาตให๎องค์กร
  ของรัฐหรือเอกชนเข๎าด าเนินการตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมายจากองค์การบริหารสํวนจังหวัด
  ระยอง  ฝุายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนจังหวัด  ได๎ด าเนินการ 
  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ นายวิเชียร  สุขเกิด ปรากฏตามหลักฐานและข๎อมูลที่มี   
  ความประสงค์จะอุทิศที่ดินทั้งแปลงให๎แกํองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  ดังนี้  โฉนดที่ดิน
  เลขที่ 22642  ต าแหนํงที่ดิน ระวาง 5234 I 5218  เลขที่ดิน 325 หน๎าส ารวจ 2681  
  ต าบลบางบุตร  อ าเภอบ๎านคําย  จังหวัดระยอง  เนื้อที่ประมาณ  4 ไรํ  1 งาน  33 ตารางวา  
  ได๎จัดท าหนังสือแสดงความประสงค์เรื่อง  การอุทิศที่ดินให๎กับทางราชการหรือยินยอมให๎    
  ทางราชการเข๎าไปด าเนินการ  เพื่อให๎มีการใช๎ประโยชน์รํวมกันไว๎เป็นหลักฐาน จ านวน 3 ชุด  
  ดังนี้ 

  (1)  เจ๎าของที่ดินโดยนายวิเชียร  สุขเกิด    เก็บไว๎  1  ชุด 
  (2)  องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง     เก็บไว๎  1  ชุด 
  (3)  ส านักงานที่ดินจังหวัดระยอง  สาขาบ๎านคําย    เก็บไว๎  1  ชุด 
 

ผู๎อุทิศ… 
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   ผู๎อุทิศที่ดินและผู๎รับมอบอุทิศที่ดิน  พร๎อมด๎วยพยานได๎ลงนามในหนังสืออุทิศที่ดิน
 เรียบร๎อยแล๎ว 

 เหตุผล 
  เพ่ือให๎การรับมอบที่ดินที่อุทิศดังกลําว เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยถูกต๎องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการพัสดุของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2535 
และแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข๎อ 9 องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง             
จึ งขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการรับมอบที่ ราษฎรอุทิศให๎กับทางราชการ                   
มาเพ่ือให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองให๎ความเห็นชอบ  ทํานประธานสภาฯ และ     
ทํานสมาชิกสภาฯ ก็คงจะสงสัยวําถ๎ามีคนจะมอบที่ดินให๎ อบจ.ระยอง ท าไมถึงต๎องมา            
ขอความเห็นชอบ แตํคนที่จะมอบที่ดินให๎คงจะมีไมํกี่คนหรอกครับ ต๎องเป็นคนที่มีจิตอาสา    
เห็นประโยชน์สํวนรวม แตํผู๎มอบที่ดินแปลงนี้มีความประสงค์วํา อยากจะให๎ อบจ.ระยองรับมอบ
ที่ดินแปลงนี้ เพ่ือไปท าประโยชน์ให๎กับประชาขน ผมก็ได๎สํงเจ๎าหน๎าที่ไปส ารวจแล๎วนะครับ   
ที่ดินแปลงนี้จริงๆ มี 2 แปลงด๎วยกัน แปลงหนึ่งชื่อนายวิเชียร สุขเกิด สํวนอีกแปลงหนึ่งเป็นของ
อีกทํานหนึ่ง ซึ่งทํานเสียชีวิตไป ก็ต๎องไปจัดการเรื่องกฎหมาย แล๎วก็จะมอบกันแบบนี้ เป็นที่ดิน
ติดกัน ที่ดิน 2 แปลงนี้ ได๎ขุดดินไปหมดแล๎ว เป็นแหลํงน้ า บํอน้ าขนาดใหญํ อยูํ ติดกับ         
คลองชลประทาน อบจ.ระยองนําจะเอาแหลํงน้ านี้ไปเป็นโรงสูบน้ าให๎กับประชาชนใช๎ หรือไปท า
ประปาให๎กับประชาชนใช๎  ตอนนี้ก็มี วิกฤตภัยแล๎ ง เ พ่ือเตรียมการในการของบของ               
กรมชลประทาน ความจริงชลประทานส ารวจแล๎วสนใจโครงการนี้ แตํติดวําที่ดินแปลงนี้ ถ๎ามอบ
ให๎ธนารักษ์เรื่องก็จะยุํงยาก หรือมอบให๎ อบต.บางบุตร ก็ไมํมีงบ ไมํมีใครประสานงบประมาณ    
ถ๎ามอบให๎ อบจ.ระยอง เราก็เคยท าโครงการอยํางนี้กับชลประทาน เราเป็นเจ๎าของที่ดิน ชลประทาน    
มาสร๎างประตูระบายน้ าคลองทับมา เราก็ให๎ชลประทานใช๎ ไมํต๎องคิดคําธรรมเนียม เรามีอ านาจ 
อ านาจเราอยูํที่สภาฯ แหํงนี้ วําจะให๎ใครใช๎ ให๎เงื่อนไขอยํางไร ทุกอยํางก็อยูํในอ านาจของสภาฯ 
เพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้มอบให๎ อบจ.ระยองแล๎ว เวลาชลประทานมาตั้งงบท าโรงสูบ เดินทํอน้ า
ก็ขอใช๎ที่ดินแปลงนี้  อบจ.ระยอง เราก็อนุญาตให๎ใช๎ น้ าก็มาจากคลองชลประทานที่ปลํอยมา 
แล๎วก็สูบไปให๎ชาวบ๎านได๎ใช๎ทั้งต าบล นี่คือเจตนารมณ์ของผู๎ที่จะมอบให๎ จึงเรียนมาเพ่ือให๎สภาฯ 
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูํในที่ประชุม วําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....19.....คน ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบ ในการรับมอบที่ดินที่ราษฎรอุทิศให๎กับทางราชการ  
โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ทํานใดไมํเห็นชอบ ในการรับมอบที่ดินที่ราษฎรอุทิศให๎กับทางราชการ 
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       เห็นชอบในการรับมอบท่ีดินที่ราษฎรอุทิศให้กับทางราชการ 
เห็นชอบ        จ านวน .......18......คะแนนเสียง 

    ไม่เห็นชอบ     จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .........1......คะแนนเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบให้กลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอยเมืองพัทยา (Cluster ที่ 2 
จังหวัดชลบุรี) น าขยะมูลฝอยมาก าจัดข้ามเขตจังหวัด มายังจังหวัดระยอง 

 (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง 
เลขานุการสภาฯ การท าความตกลงรํวมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ลงวันที่ 
  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
   ข้อ 2 การท าความตกลงรํวมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้งแตํสองแหํงข้ึนไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด
เดียวกันหรืออาจข๎ามเขตจังหวัดได๎หากเป็นพ้ืนที่ติดตํอกัน และประชาชนในพ้ืนที่นั้นได๎รับ
ประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้น  โดยตรงโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังตํอไปนี้ 

   (1) เป็นอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามกฎหมายวําด๎วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือกฎหมาย
วําด๎วยการจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได๎รับการถํายโอนตามแผนการ
กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ฯลฯ 
   ในการจัดท าบันทึกข๎อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประชุม

ปรึกษาหารือรํวมกันโดยจัดท าบันทึกข๎อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภาท๎องถิ่นของแตํละ
แหํงพิจารณาให๎ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น 
ทั้งนี้ ให๎รายงานและจัดสํงส าเนาบันทึกข๎อตกลง  ให๎ผู๎ก ากับดูแลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ทราบด๎วย 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ

ให๎กลุํมพ้ืนที่จัดการมูลฝอยเมืองพัทยา (Cluster ที่ 2 จังหวัดชลบุรี) น าขยะมูลฝอยมาก าจัด
ข๎ามเขตจังหวัด มายังจังหวัดระยอง 

  ด๎วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ได๎มีนโยบาย         
  การรวมกลุํมพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
  ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560  และประกาศ
  กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
  รวมกลุํมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายในจังหวัด 
  กรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเห็นวํามีเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการข๎ามเขตจังหวัด 
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให๎เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์
  ปัจจุบัน หรือเป็นการแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให๎เสนอเหตุผลความจ าเป็นและ
  วิธีการที่จะขอด าเนินการข๎ามเขตจังหวัดตํอคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  จังหวัด เสนอตํอคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณา เพ่ือเสนอความเห็น
  ตํอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาให๎ความเห็นชอบกํอนด าเนินการ และการขอ
  ด าเนินการข๎ามเขตจังหวัดต๎องมีบันทึกข๎อตกลงเป็นหนังสือที่สภาท๎องถิ่นแตํละแหํงพิจารณา
  ให๎ความเห็นชอบ 

  ซึ่งคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี  แจ๎งคณะกรรมการ  
  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยองวํา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (เจ๎าภาพ  
  Clusters ที่ 2 จังหวัดชลบุรี) มีความประสงค์ขนขยะมูลฝอยมาก าจัดข๎ามเขตจังหวัด มายัง
  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากเมืองพัทยายังไมํมีความพร๎อมในการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการ
  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยอง ได๎ประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
  5 เมษายน 2562  และที่ประชุมมีมติไมํขัดข๎องให๎เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี น าขยะมูลฝอย
  มาก าจัดข๎ามเขตจังหวัดระยอง โดยเห็นวําศูนย์ก าจัดขยะฯ มีศักยภาพสามารถรองรับ                   
  ขยะมูลฝอยจากเมืองพัทยาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎เมืองพัทยาด าเนินมาตรการควบคุม
  ด๎านการขนสํงและสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นไปตามมาตรฐานและข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎องและ        
  ให๎น าเสนอตํอคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือพิจารณาตามขั้นตอน และ
  ที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 
  มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการให๎เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี น าขยะมูลฝอย      
  มาก าจัดข๎ามเขตจังหวัดไปยังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองได๎    
  โดยต๎องได๎รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองและสภาเมืองพัทยา 
  จังหวัดชลบุรี  

จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให๎กลุํมพ้ืนที่จัดการมูลฝอยเมืองพัทยา (Clusters 
 ที่ 2 จังหวัดชลบุรี) น าขยะมูลฝอยมาก าจัดข๎ามเขตจังหวัดมายังจังหวัดระยอง  มาเพ่ือให๎สภา
 องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองให๎ความเห็นชอบภายใต๎บันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ      
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุํมพ้ืนที่จัดการมูลฝอยเมืองพัทยา (กลุํม Clusters ที่ 2 
 จังหวัดชลบุรี) น ามาก าจัดข๎ามเขตจังหวัด มายังจังหวัดระยองตํอไป  มีประกาศ มีระเบียบ    
มีการรวมกลุํม มีขั้นตอน เราเพียงเป็นศูนย์ก าจัดขยะปลายทาง เมืองพัทยาเขายังไมํมี     
ความพร๎อม เขาจึงขออนุญาตตามกระบวนการมาแล๎ว แล๎วก็ขอมาก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะ   
ครบวงจร จังหวัดระยอง เรามีหน๎าที่ให๎ความเห็นชอบ วํารับขยะเมืองพัทยาได๎ เรามีศักยภาพพอ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ผมขออนุญาตทํานประธานสภาฯ ให๎  รักษาการผู๎อ านวยการ           
กองทรัพยากรฯ นายสุริยะ ศิริวัฒน์ ชี้แจงเพ่ือความเข๎าใจของสภาฯ แหํงนี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ รก.ผู๎อ านวยการกองทรัพยากรฯ 
ประธานสภาฯ 
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นายสุริยะ ศิริวัฒน์ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม 
รก.ผอ.กองทรัพยากรฯ นายสุริยะ ศิริวัฒน์ หัวหน๎าฝุายสิ่งแวดล๎อม รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการกองทรัพยากรฯ 
 ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดจากที่ทํานนายกฯ ได๎เสนอญัตติขอความเห็นชอบ ดังนี้ สืบเนื่องจาก

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2560 
ได๎มีนโยบายให๎กระทรวงมหาดไทยจัดการรวมกลุํมพ้ืนที่เพ่ือการจัดการมูลฝอย หรือที่เรียกวํา 
Clusters  โดยในประเทศไทย 76 จังหวัด มีทั้งสิ้น 324 กลุํม โดยจังหวัดระยอง เรียกวํา
กลุํม Clusters ขนาด L สามารถรองรับขยะได๎มากกวํา 500 ตันตํอวัน สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติ ก็จะมีประกาศการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ได๎ก าหนดให๎มีคณะกรรมการ
กลางการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขึ้นมา เพ่ือพิจารณาการจัดกลุํม Clusters โดยจะมี
คณะกรรมการจังหวัดของระยองเรียกวํา คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
ระยอง ซึ่งก็ได๎รับเรื่องมาจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการ
จัดการมูลฝอยจังหวัดระยอง ประกอบไปด๎วย ผู๎วําราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิการและ    
ผังเมือง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งหมดได๎พิจารณาในหลักการแล๎ว วําในเชิงวิชาการ
จังหวัดระยองนั้น สามารถรองรับขยะของเมืองพัทยาที่จะสํงมาวันละ 400 ตัน มีศักยภาพ
รองรับเป็นไปตามมาตรฐาน และเพ่ือเป็นการชํวยเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันก็ยังไมํมีพ้ืนที่ก าจัด
ขยะ อยูํระหวํางการศึกษาความเหมาะสมในการเป็นเจ๎าภาพ Clusters คณะกรรมการฯ     
ทั้งสองฝุายได๎มีการเห็นพ๎องต๎องกันวํา เพ่ือเป็นการชํวยเหลือเมืองพัทยาในระยะเบื้องต๎น 
เห็นชอบในหลักการขั้นตอนตํอไป เราก็ต๎องเสนอความเห็นชอบไปคณะกรรมการกลางฯ ซึ่งจะ
มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เข๎าที่ประชุม แล๎วก็ต๎องมีมติเห็นชอบ ก็ให๎กลับมาเข๎า
สภาฯ ของทั้งสองแหํงกํอน ให๎เป็นไปตามกฎหมายการจัดตั้ง สํวนรายละเอียดทั้งหมด ข๎อมูล
ด๎านเทคนิค ขออนุญาตเรียนทํานประธานสภาฯ และทํานสมาชิกสภาฯ ดังนี้ เมืองพัทยา     
มีขยะประมาณ 400 ตันตํอวัน ระยะทางจากสถานีขนถํายของเมืองพัทยา 50 กิโลเมตร    
ท าการขนถํายด๎วยตู๎คอนเทนเนอร์อยํางมิดชิด คณะกรรมการกลางฯ ทั้งหมดได๎ดูแล๎ววํา
เป็นไปตามมาตรฐานด๎านการขนสํง แล๎วทางจังหวัดระยองก็มีศักยภาพ ในการรองรับ       
ขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง 800 ตัน รวมกับของเมืองพัทยาอีก 400 ตัน จะเป็น 1,200 ตัน 
ซึ่งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง สามารถรองรับขยะ 1,200 ตันเข๎ามาก าจัด      
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.รุํงโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่ เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ  กระผม         
 นายรุํงโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอ
 เมืองระยอง  จริงๆ แล๎วกํอนที่จะให๎ความเห็นชอบ ผมเองอยูํในพ้ืนที่หมูํที่ 3 ต าบลน้ าคอก 
เป็นเขตเลือกตั้ งที่จะต๎องรับผิดชอบศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร ฟังทํานผู๎บริหารแล๎ว            
ผอ.กองทรัพยากรฯแล๎ว ขยะเรารับได๎ครับ ขนาด L เมืองพัทยาประมาณ 400 ตันตํอวัน 

 

 

ระยอง... 
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  ระยองประมาณ 800 ตัน วันหนึ่งก็ 1,200 ตันตํอวัน สิ่งที่จะตามมาครับ ผมกราบเรียน  
ทํานประธานสภาฯ ไปยังทํานผู๎บริหารคือ จริงๆแล๎วเราเคยรับข๎างนอกมา แล๎วก็มีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์มาก ตอนนี้ เรื่องกลิ่นก็ยังเป็นปัญหาอยูํ ถามวําถ๎าขยะ 1,200 ตันนี้         
กลิ่นจะขนาดไหน ทุกวันนี้ชํวงเย็นผมไปออกก าลังกายเส๎นทับมา - เขาโบสถ์เป็นประจ า     
แล๎วก็ได๎สัมผัส ของเกําการปรับปรุงแก๎ไขยังไมํเป็นไปในทิศทางที่ดี ผมก็มองวําที่เมืองพัทยา
จะเอาขยะ 400 ตันมานั้น ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องกลิ่น และประเด็นที่สอง ผู๎น าท๎องถิ่นก็จะมี
ปฏิกิริยา ถามกลับมาวําเรายอมรับได๎ มีศักยภาพพอ แตํถามวําคนในพ้ืนที่เวลาได๎รับ
ผลกระทบเรื่องกลิ่น แล๎วถ๎าเราเปิดบํอ 1 ถึง บํอ 4 หลังจากที่โรงไฟฟูาเสร็จ โรงไฟฟูาสร๎าง 
18 เดือน คือ 14 เดือนกํอสร๎างแล๎วเสร็จ อีก 4 เดือนเดินเครื่อง ถามวําถ๎าเราเปิดบํอขยะ
ทั้งหมด 4 บํอ กลิ่นจะออกขนาดไหน กลิ่นมันเป็นสิ่งที่อํอนไหวมากครับ ส าหรับพ้ืนที่  
รอยตํอระหวํางต าบลน้ าคอกกับต าบลทับมา กํอนที่จะให๎ความเห็นชอบเราต๎องคุยกันครับ  
เราต๎องแก๎ปัญหาเรื่องกลิ่นกํอน ผมยอมรับวําขยะในบ๎านไมํมีกลิ่นครับ พอลงถังขยะมีกลิ่น   
ยิ่งพอไปถึงศูนย์ก าจัดขยะยิ่งมีกลิ่นครับ แล๎วถ๎าขยะวันหนึ่ง 1,200 ตัน มันจะเยอะขนาดไหน 
อยูํในเขตทําน ส.อบจ.สุจินต์ด๎วย ก็อาจจะโดนเหมือนๆกัน ศูนย์ก าจัดขยะครบวงจรพ้ืนที่     
อยูํใน 4 ต าบล ก็มีต าบลทับมา ต าบลน้ าคอก ต าบลหนองตะพาน และต าบลนิคมพัฒนา 
เวลาลมมันหวนมามันเข๎าชุมชน ชาวบ๎านก็ได๎รับผลกระทบครับ ผมฝากทํานประธานสภาฯ  
ไปยังทํานผู๎บริหารครับ ต๎องแก๎ปัญหาเรื่องกลิ่นครับ และถ๎ามีโอกาสเราต๎องลงไปชี้แจง       
กับผู๎น าท๎องที่ด๎วย ผู๎น าท๎องถิ่นผมวําไมํนํามีปัญหา เพราะวําก็เป็นผู๎บริหารอยูํแล๎ว ไมํทิ้ง     
กับเราก็ไมํรู๎จะเอาไปทิ้งท่ีไหน แตํผู๎น าท๎องที่ พวกก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน อํอนไหวมาก ผมไมํอยาก
ให๎มันมีผลกระทบกลับมายัง อบจ.ระยองในภาพลบเรื่อยๆ ไป ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  ก็ต๎องขอบคุณทํานสมาชิกสภาฯ 

ผู๎ทรงเกียรติที่กังวลนะครับ แตํวําเรื่องนี้เราพูดกันมานานมากแล๎ว นอกจากพูดแล๎วเราก็ยังท า 
การแยกขยะ เพียงแตํหลายเดือนมานี้พัทยาไมํได๎เข๎ามา แตํวําตามระเบียบกฎหมาย         
เราก็ต๎องท าให๎ถูกต๎อง สํวนการจัดการที่บํอขยะเวลานี้ เมื่อเช๎าเราก็เพ่ิงประชุมมา ตอนนี้ขยะ
เข๎ามาจริงๆ 800 กวําตัน เราก็คัดแยกหมด เวลานี้ไมํมีขยะที่ตกค๎าง เราสามารถจัดการ     
ได๎หมด เพียงแตํวําขยะที่เป็นอินทรีย์นั้น ที่เราคัดแยกแล๎ว เรายังจัดการไมํได๎ เนื่ องจาก      
ตัวสุดท๎ายที่เราท าระบบหมักก๏าซ ยังไมํสามารถเดินระบบได๎ครบ พูดงํายๆก็คือยังเดินระบบ       
ไมํได๎ก๏าซยังหมักไมํได๎ ซึ่งผมก็ได๎ให๎นโยบายไว๎แล๎ว และจะรีบไปด าเนินการ เมื่อวานนี้        
ผมก็ได๎ไปประชุมไตรภาคีกับผู๎น า 4 ต าบล ไปท าความเข๎าใจกัน สิ่งที่เราต๎องชํวยกันคือ      
เราต๎องชํวยกันชี้แจงกับชาวบ๎านหรือผู๎น าที่ยังไมํเข๎าใจ เพราะทํานสมาชิกสภาฯ อยูํในสภาฯ แหํงนี้
กับผม ผมวําเรื่องขยะเราคุยกันมานานมากพอสมควร เพราะเรามีความตั้งใจในการจะก าจัด
ขยะในจังหวัดระยองและจังหวัดข๎างเคียงที่ยังมีปัญหาอยูํ เราก็ต๎องชํวยเหลือกันให๎ได๎  

 

สํวนการ... 
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        สํวนการบริหารของศูนย์ฯ เราก็พยายามให๎มีผลกระทบกับราษฎรให๎น๎อยที่สุด ผมคิดวํา   
ทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติก็คงจะเข๎าใจ และชํวยเป็นกระบอกเสียงให๎เรา ในการท า  
ความเข๎าใจกับชาวบ๎านวําเรารอโรงไฟฟูา เรารอการจัดการ เพ่ือให๎ครบวงจร และสามารถ
ด าเนินการได๎ ตอนนี้ก็น๎อยไปกวําเดิมเยอะ เพียงแตํตอนนี้เปลี่ยนฤดูกาล อาจจะมีปัญหาบ๎าง   
ครับ ขอเรียนทํานประธานสภาฯ วําเราจะรับไปด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ถ๎าไมํมี ขอให๎เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยูํในที่ประชุม วําครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไมํ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......19.....คน ครบองค์ประชุม ตํอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

   สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบ ให๎กลุํมพ้ืนที่จัดการมูลฝอยเมืองพัทยา (Cluster ที่ 2 
จังหวัดชลบุรี) น าขยะมูลฝอยมาก าจัดข๎ามเขตจังหวัด มายังจังหวัดระยอง โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ทํานใดไมํเห็นชอบ ให๎กลุํมพ้ืนที่จัดการมูลฝอยเมืองพัทยา (Cluster ที่ 2 
จังหวัดชลบุรี) น าขยะมูลฝอยมาก าจัดข๎ามเขตจังหวัด มายังจังหวัดระยอง โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        เห็นชอบให้กลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอยเมืองพัทยา (Cluster ที่ 2 จังหวัดชลบุรี)  
 น าขยะมูลฝอยมาก าจัดข้ามเขตจังหวัด มายังจังหวัดระยอง 

เห็นชอบ        จ านวน .......18......คะแนนเสียง 
    ไม่เห็นชอบ     จ านวน .........-.......คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง    จ านวน .........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง เพื่อทราบ 
 7.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่  
เลขานุการสภาฯ   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ข้อ 12 ให๎ยกเลิกความใน (3) ข๎อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2559 และให๎ใช๎ข๎อความตํอไปนี้แทน  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
เสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน      
นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลา        
ไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง  
   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้  

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

ระยอง  ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข๎อ 12  ก าหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา
ท๎องถิ่น  อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 

กระผมขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดระยอง  ประจ าปีงบประมาณ  2562  เพ่ือให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ระยองทราบ  ดังนี้  

1.  ผลประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 
องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สามารถผํานเกณฑ์ตัวชี้วัด ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

2.  ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวน
จังหวัดระยอง  โดยใช๎ระบบ E-plan ในสํวนนี้ เป็นเรื่องของการน าแผนพัฒนามาจัดท าเป็น
ข๎อบัญญัติหรือแผนด าเนินงานและเรื่องของการเบิกจํายงบประมาณ  ซึ่งในปีนี้  องค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง ไมํผํานเกณฑ์ตัวชี้วัด 

3.  ผลประเมินประสิทธิผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
จังหวัดระยอง  ซึ่งใช๎วิธีการประเมินทั้งด๎านปริมาณ  ด๎านคุณภาพและความคุ๎มคําของ
ประชาชนเป็นส าคัญ โดยมีการติดตามประเมินผลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  โดยในสํวนนี้จะรายงานผล
เฉพาะโครงการที่ โดดเดํนและพบข๎อสังเกต โดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง       
พยายามที่จะขับเคลื่อน การปฏิบัติงานอยํางเต็มก าลังความสามารถภายใต๎ขอบเขตข๎อจ ากัด  
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและความยุํงยากของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส าหรับข๎อมูล        
โดยละเอียด ทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน สามารถดาวน์โหลดข๎อมูลผําน QR Code      
ที่ด๎านหน๎าปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด
ระยอง  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ทํานจะเห็นได๎วําผลการประเมินที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด มีอยูํ 4 ตัว และใน 2 ตัวแรก องค์การบริหารจังหวัดสามารถผํานเกณฑ์ที่ก าหนดได๎ 
แตํ 2 สํวนหลัง ยังไมํสามารถด าเนินการให๎ผํานเกณฑ์การชี้วัด คือเรื่องของการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 2562 ให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
กับการเบิกจากของปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีสาเหตุมาจากที่องค์การบริหารสํวน 

 
 

จังหวัด... 
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 จังหวัดเองเป็นหนํวยงานที่จะต๎องรวบรวมแผนการพัฒนาทั้งหมดขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพ่ือน าเสนอผํานไปยังจังหวัด และไปของบประมาณของกลุํม Clusters จังหวัดหรือ
ตามกระทรวง ทบวง กรม ตํางๆ ซึ่งถ๎าองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยองไมํปรากฏอยูํในแผน 
จังหวัดก็จะไมํรับเรื่องขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํางๆ เพราะฉะนั้นท าให๎แผนพัฒนา    
4 ปี ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง มีจ านวนโครงการและมูลคํามากเกินกวําเงิน
งบประมาณของ อบจ.เยอะ จึงท าให๎ตัวชี้วัดเหลํานี้มีคะแนนไมํผําน ตัวที่ 4 การเบิกจําย
งบประมาณเป็นปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง เนื่องจากงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นงบประมาณที่บางสํวนรัฐจัดเก็บคืนไปแล๎วถึงจะจัดสรร
คืนมา การจัดสรรคืนมามักจะสํงกลับมาถึงท๎องถิ่นในชํวงของเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม      
เป็นไตรมาสที่ 2 ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีเวลาจัดซื้อจัดจ๎างและเบิกจํายอยูํแคํ      
2 ไตรมาส ประมาณครึ่งปีเทํานั้น เพราะฉะนั้นงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ทุกแหํง ก็จะต๎องกันเงินเหมือนกับงบประมาณขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ที่สภาฯ 
แหํงนี้ก็ได๎กันเงินในปี 2562 แล๎ว ของอนุญาตเพิ่มเติมแคํนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
   ถ๎าไมํมี ถือวําที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 7.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 และทีเ่พิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

 (นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  เป็นผู๎เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ

พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให๎เป็น
อ านาจของผู๎บริหารท๎องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได๎รับความ
เห็นชอบแล๎ว ให๎ปิดประกาศให๎ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวันนับแตํวันที่
ได๎รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําว 

   ข้อ 24 ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผนพัฒนาที่อนุมัติแล๎ว และน าไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ๎งสภาท๎องถิ่นฯ และประกาศให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบห๎า
วันนับแตํวันที่ประกาศใช๎และปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้
ประธานสภาฯ    
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง  
   รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ 

นายศภุศักดิ ์ผุดผ่อง เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ   
รองนายก อบจ.(2) ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

ระยอง  ขอเสนอเรื่อง  การประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 และที่เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

ด๎วยองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น        
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2/2562 
แล๎วเสร็จและประกาศใช๎เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1     
แล๎วเสร็จและประกาศใช๎เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

 เพ่ือให๎การประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2562 และแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม ฉบับที่  1  
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ถูกต๎อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข๎อ 22/22  และข๎อ 24 องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง   

  จึงเสนอเรื่องดังกลําวมานี้  เพ่ือให๎สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ได๎รับทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ   ถ๎าไมํมี ถือวําที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ กระผมมี เ รื่ อ งจะประชาสั ม พันธ์ เ กี่ ย วกับ งานวิ่ ง ของสมาคมผู๎ ปกครอง   
ประธานสภาฯ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในวันที่ 12 มกราคม 2563 โดยขอความรํวมมือจาก        

ทํานสมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน บัตรใบละ 2,000 บาท ผู๎ใดมีความประสงค์เข๎ารํวม
กิจกรรมให๎แจ๎งกับทํานเลขานุการสภาฯ นะครับ  

มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไมํ 
   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 1 
อ าเภอแกลง มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในอ าเภอแกลง จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 

โครงการที่ 1… 
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โครงการที่ 1 คือโครงการ อบจ.พบประชาชน ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562  ที่โรงปุ๋ย
สหกรณ์เมืองแกลง หมูํ 8 ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง และโครงการที่ 2 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2563 จัดขึ้นระหวํางวันที่ 
27–29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่หมู ํ 6 วัดราชบัลลังก์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง      
ฝากเรียนเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ไปรํวมกิจกรรมโครงการของทาง อบจ.ด๎วยคะ ขอบคุณคํะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.รุํงโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที ่เคารพ สมาชิกสภาฯ  ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน   
กระผมนายรุํงโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ าเภอเมือง
ระยอง ขอสอบถามทํานประธานสภาฯผํานไปยังผู๎บริหารเกี่ยวกับเรื่องถนนสายระยอง - 

 บ๎านแลง ไมํทราบวําขั้นตอนไปถึงไหนแล๎ว จริงๆกระผมได๎รับการสอบถามจากผู๎น าท๎องที่
ท๎องถิ่นเยอะ เพราะวํางบประมาณเราผํานสภาฯ มาจะครบ 2 ปี แล๎วเราโอนกลับไปกลับมา 
วําใช๎งบประมาณเยอะเป็นอ านาจผู๎วําฯ ก็อยากจะสอบถามวําจริงๆ แล๎วชํวงนี้สาย 36 
ด าเนินการอยูํ เย็นก็รถติดมาก ชาวบ๎านก็ตั้งความหวังรอ สอบถามนะครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ทํานผู๎บริหาร ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง และทํานสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2)  ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผํอง รองนายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  

คนที่ 2 ขออนุญาตตอบข๎อสอบถามของทํานสมาชิกสภาฯ เรื่องของโครงการกํอสร๎างถนน   
สายระยอง-บ๎านแลง เป็นโครงการที่เราได๎รวบรวมและด าเนินโครงการ ปัจจุบันนี้เราได๎ผําน
ขบวนการ E-bidding ได๎ตัวผู๎รับจ๎างแล๎ว แตํเนื่องจากด๎วยงบประมาณสูงเกินอ านาจของ
ทํานนายกฯ ในการสั่งจ๎าง ปัจจุบันนี้ตั้งแตํมีกฎหมายเกี่ยวกับ E-bidding มา  อ านาจของ
ทํานนายกฯ มีแคํ 200 ล๎านบาท โครงการนี้เป็นเงิน 400 กวําล๎านบาท เป็นอ านาจของ
ทํานผู๎วําฯ เราน าเรื่องท้ังหมดเสนอไปที่จังหวัด ตอนนี้เรื่องอยูํที่จังหวัด ถ๎าทํานผู๎วําฯเห็นชอบ
มาก็จะสามารถประกาศผู๎ชนะการประกวดราคาหรือผู๎รับจ๎าง ซึ่งปัจจุบันนี้ E-bidding     
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ได๎ตัวผู๎รับจ๎างแล๎ว เพียงแตํวํากฎหมายเขียนวําถ๎าเกิน 200 ล๎านบาท     
ให๎เป็นผู๎วําฯอนุมัติ และอยูํที่วําทํานจะมอบให๎เราเป็นคนประกาศเลยไหม หรือวําทํานจะเป็น
คนประกาศเอง ถ๎าทํานไมํมอบอ านาจมาทํานก็จะต๎องเป็นคนเซ็นประกาศในการประกวดราคา 
สํวนการลงนามในสัญญาจ๎างทั้งหมดเป็นอ านาจของทํานนายกฯ เพราะฉะนั้นก็เรียนให๎ทราบ
ดังนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมํ 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุํงโรจน์ ศิลมัฐ 

 

 

 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์... 
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ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กราบเรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน กระผม   
นายรุํงโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมือง
ระยอง ขอบคุณครับทํานประธานสภาฯผํานไปยังผู๎บริหารด๎วยนะครับ เราจะได๎รู๎ในสภาฯ 
แหํงนี้ จะได๎ออกไปชี้แจงได๎ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมํ 
ประธานสภาฯ        ถ๎าไมํมี เชิญเลขานุการสภาฯ อํานประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารสํวน

จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ประกาศสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖2 

ตามที่ สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ได๎ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖2  มีก าหนด 7 วัน 
ตั้งแตํวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เป็นต๎นมา นั้น  บัดนี้ สภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 
ได๎พิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ตามอ านาจหน๎าที่
เรียบร๎อยแล๎ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แหํงพระราชบัญญัติองค์การบริหารสํวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒  จึงให๎ปิดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖2  ตั้งแตํวันที่ 13 
ธันวาคม 2562 เป็นต๎นไป  จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  12 ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖2  ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมขอปิดประชุม  ต๎องขอขอบคุณทุกทํานที่ได๎สละเวลาเข๎ารํวมประชุม เพ่ือสร๎างสรรค ์
ประธานสภาฯ  ความเจริญให๎ท๎องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให๎ความรํวมมือรํวมใจ ในการด าเนินกิจการของ

องค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํพ่ีน๎องประชาชน และท๎องถิ่นของเรา 
และท๎ายนี้ขออวยพรให๎ทํานประสพแตํความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ    

เลิกประชุมเวลา   15.40  น.     

 

 

(ลงชื่อ)            ผู๎จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน๎าฝุายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดระยอง 

 
 


